

TIENG-DAN



LA VOIX DU PEUPLE



RIO QUAN, Đường Dông-Ba, Hải

HỮU-N-TƯỚC-KHANG

TAI-N-DINH-PIEUX

Table with columns 'GIÁ BÁN' and 'NỘI-DUNG' listing subscription rates.

Muốn trừ bỏ những thói hư tật xấu... Một số ý kiến về lối sống và học tập.

CẢM-TƯƠNG ĐỐI VỚI CHẾ-ĐỘ THI-CỬ

(Tiếp theo)

« Học đề mà thi », đây là thành cái làm-lý phổ-thông của dân ta... Một số quan niệm về thi cử và cách học tập.

Sau hết, cách thi cử đặt ra mỗi năm có định kỳ... Việc thi cử ảnh hưởng như thế nào đến học sinh.

Thế mà so với ngày nay, thì ngày xưa, nho-phong còn thịnh, sĩ-khi còn cao... Những thay đổi trong thi cử theo thời gian.

đủ rồi, chỉ cần việc an-nhiên mà hưởng-thụ các thù quyền lợi... Những khó khăn trong thi cử và cách vượt qua.

Những mối tệ-hại của chế-độ thi-cử trở lên đã kể lược-qua... Phân tích các tác hại của thi cử hiện tại.

Nhưng có kẻ nói rằng: « Nếu như vậy thì chỉ những người theo học trường công... Những ý kiến phản biện về thi cử.

VẬN-VĂN

Nợ đời
Cái nợ tang bồng cái nợ chung... Bài thơ về nợ đời và trách nhiệm.

Tình giấc chiêm bao
Mơ màng giấc mộng đã lâu rồi... Bài thơ về giấc mơ và thực tại.

Nợ đời
Trên gối Hoàng-lương làm kẻ say... Bài thơ tiếp về nợ đời.

Buổi rạng đông
Vui vì gì hơn buổi rạng đông... Bài thơ về buổi sáng sớm.

KHOA HỌC TẬP TRỞ NỌC ĐỘC (Venins)

Phân chất nọc độc... Dem nọc độc phân chất ra, thấy có những chất sau đây: nước, sela, albuminoides... Những nghiên cứu về nọc độc.

Chuyện hay

CÁI « VÈT » CỦA ANH HÙNG
Ông Mò-rit Đơ-Xêc, là một nhà danh tướng nước Pháp... Câu chuyện về một người anh hùng.

Ông ta thấy vậy, hình như có điển chằm vào não... Chi tiết về hành động của anh hùng.

Người ta cũng có người không sợ rắn... Những quan niệm khác nhau về rắn.

Cách chữa nọc rắn... Thuốc công hiệu nhất là thuốc bằng nước màu của Calmette... Những phương pháp chữa nọc rắn.

Thuốc rắn độc cũng làm theo cách ấy... Những lưu ý khi sử dụng thuốc chống nọc rắn.

khách quý nhà em là ông Đơ Xêc đứng dóm sau lưng... Những lời kể tiếp về câu chuyện.

Vi vậy, viện Pasteur lấy hai thứ nọc rắn... Những thí nghiệm về nọc rắn.

Có khi phải làm cho chết chết thật bị cắn đi... Những cảnh tượng đáng sợ về nọc rắn.





